
สรุปประเด็นคําถาม และขอเสนอแนะการรับฟงความคิดเห็น 

เรื่อง “แนวทางการดําเนนิงานของกองทุนพัฒนาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา” 

ภาคเหนือ 

วันพธุที่ 29 เมษายน 2552 

ณ โรงแรมเวยีงลคอร จงัหวัดลาํปาง 

 

ประเด็น คําถาม ขอเสนอ 

การจัดสรรเงิน • ชุนชนจะไดรับเงินทั้งหมดตามกําลังผลิตของโรงไฟฟาหรือไม 

• เงินกองทุนที่ไดมาจะมีการจัดสรรลงพื้นที่อยางไร 

 

• ควรจัดสรรตามพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 

• ควรจะนําเงินอุดหนุนทั้งหมดจากผูผลิตกระแสไฟฟาใน

พื้นที่นั้นๆ ไปใชเพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่น 

• ควรจะเก็บเงินจากการฝาฝน เงินบริจาค หรือดอกผลไปใช

เพื่อ (6) 

• ควรตัดคําวาคณะกรรมการเห็นสมควรออกหรือให

กําหนดสัดสวนไวนอยๆ ในการกําหนดวัตถุประสงคการ

ใชเงิน  

• ไมควรโอนเ งินใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น

รับผิดชอบ 

การกําหนดขอบเขต  • ควรกําหนดรัศมี 5 กม. เหมือนเดิม 



ประเด็น คําถาม ขอเสนอ 

• ควรกําหนดขอบเขตตามสภาพโรงไฟฟา เนื่องจาก

โรงไฟฟาแตละประเภทมีผลกระทบในรัศมีที่แตกตางกัน 

 

กระบวนการมีสวนรวม  • ควรเปนกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง คือ ตองมี

องคประกอบหลายๆสวน เชน การเสริมสรางองคความรู 

ใหมีศักยภาพ และสามรถนําเสนอความคิดเห็นได 

• การมีสวนรวมของประชาชน สวนมากจะมีเฉพาะผูนํา

ชุมชน  และคณะกรรมการของชุมชนเทานั้น ทําให

ชาวบานสวนใหญไมรับทราบขาวสาร 

• ควรมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นมากกวานี้ ไมควร

เปนเวทีนี้เวทีเดียว 

 

 

 

โครงสรางการบริหารจัดการ

กองทุน 

 • คณะกรรมการควรมาจากภาคประชาชนทั้งหมด โดย

เปนตัวแทนจากทุกหมูบาน สวนโรงไฟฟาและราชการให

เปนที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการรวมก็ได แตประธาน



ประเด็น คําถาม อเสนอ 

• ควรสงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองใหกับคณะ

กรรมการบริหารกองทุน 

• ภาคประชาชนไมสามารถคัดคานแนวคิดสวนราชการได 

เนื่องจากปญหาเรื่องโครงสราง 

 

การไดมาคณะกรรมการ • การสรรหาของคณะกรรมการชุดใหม (กองทุนพัฒนาไฟฟา) 

สัดสวนแตละภาคสวนเปนอยางไร 

• ควรกําหนดวิธีการคัดสรรใหชัดเจน  และตองเปน

กระบวนการที่มีสวนรวมจากชาวบานจริงๆ 

โครงการ  • การนําเสนอโครงการ ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาของ

ชุมชนที่ไดมาจากการมีสวนรวมของชุมชนควบคูไปดวย 

• การอนุมัติโครงการ  ควรมีหนวยงานหรือผูเชี่ยวชาญใน

การวิเคราะหและการกลั่นกรองโครงการ ทําหนาที่ให

ความเห็นตอคณะกรรมการ 

• โครงการที่เสนอไปไมไดรับการอนุมัติ 

• โครงการใหญๆ ประชาชนไมคอยมีสวนรวม และเปน

โครงการที่มาจากขางบน 

• ชาวบานไมสามารถเขาถึงการของบประมาณได 



ประเด็น คําถาม ขอเสนอ 

• ควรมีคณะกรรมการจากภายนอกเขาไปประเมิน เพื่อ

ความโปรงใสในการบริหารการจัดการ  

การติดตามประเมินผล  

อื่นๆ • ระเบียบรางกองทุนใหมมีทิศทางอยางไร 

 

• วัตถุประสงคโครงการควรเนนดานสาธารณสุข 

• ควรมีเจาหนาที่การเงินประจํากองทุน สําหรับทําระบบ

บัญชี 

• ระเบียบควรมีความคลองตัวในการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นคําถาม และขอเสนอแนะการรับฟงความคิดเห็น 

เรื่อง “แนวทางการดําเนนิงานของกองทุนพัฒนาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา” 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 

ณ โรงแรมโฆษะ  จงัหวดัขอนแกน  

 

ประเด็น คําถาม ขอเสนอ 

การจัดสรรเงนิ • ที่มาของเงินกองทุน ยืนยันแนนอนแลวใชหรือไม วา

สัดสวนการนําสงเงินของผูผลิตไฟฟา เปนไปตามชนิดของ

เชื้อเพลิง 

• กรอบการจัดสรรเงิน (3)-(6) เปนสัดสวนอยางไร 

 

• ควรกระจายงบประมาณใหทั่วถึงประชาชนในพื้นที่อยางมี

ประสิทธิภาพ และโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

• ควรระบุกรอบการใชจายเงินใหชัดเจน เพื่อไมใหซ้าํซอนกบั

งบจากสวนกลาง และเนนใหความสําคัญกับ (3) และ (5) 

• การใชจายงบประมาณกองทุนควรเนนเรื่องการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  

• ควรเกลี่ยรายไดจากองทุนใหญใหกับกองทุนเล็กเพื่อความ

เทาเทียมกันทุกกองทุน 

การกาํหนดขอบเขต   

กระบวนการมีสวนรวม  • ควรมีการประชาสัมพันธสงเสริมความรูใหแกประชาชน ใน

เรื่องวัตถุประสงคของกองทุน ประชาชนจะไดเขาใจและ



เสนอโครงการไดตรงวัตถุประสงคในการพัฒนาชีวิต  

โครงสรางการบริหารจัดการ

กองทุน 
• คณะกรรมการกองทุนเดิม เมื่อครบวาระ 2 ป จะ

ดําเนินการอยางไร 

 

• ควรจัดตั้งสํานกังานในการบริหารงานกองทุน เพื่อเปน

ประโยชนในการติดตอประสานงาน 

• ควรมีตัวแทนจากหนวยงานจังหวัดมีสวนรวมดวย เพราะ

จะทาํใหการพฒันาเปนตามยุทธศาสตรจังหวัด 

• ควรคงรูปแบบเดิมไว คือ มีภาคประชาชนมากกวากึง่หนึง่ 

ภาครัฐ โรงไฟฟา และผูทรงคุณวุฒิ  

• คณะกรรมการกองทนุขาดความรูความเขาใจในการพฒันา 

และมีการบริหารงานที่ไมโปรงใส 

 

การไดมาคณะกรรมการ  • ควรใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง 

โครงการ  • การอนุมัติโครงการลาชา 

การติดตามประเมินผล  • ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับการอนุมัติ

แลว  วามีการดําเนินโครงการตามที่ขอ   และบรรลุ

วัตถุประสงคจริงหรือไม 

อื่นๆ  • ควรมีระเบียบการปฏิบัติ คําศัพทที่ชัดเจนเขาใจงาย และมี

ความยึดหยุนที่ชาวบานสามารถปฏิบัติได 



• กรรมการควรพิจารณาวาจะทําอยางไรใหเงินไหลกลับมาสู

ชุมชนเหมือนเดิม 

• ไมควรมีขอขัดแยงในพื้นที่จากการไดรับเงินกองทุนฯเพื่อ

นํามาพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นคําถาม และขอเสนอแนะการรับฟงความคิดเห็น 

เรื่อง “แนวทางการดําเนนิงานของกองทุนพัฒนาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา” 

ภาคใต 

วันศกุรที่ 15 พฤษภาคม 2552 

ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสรุาษฎรธาน ี 

 

ประเด็น คําถาม ขอเสนอ 

การจัดสรรเงิน • ชุมชนยังคงไดรับเงินเพื่อการพัฒนาเทาเดิม

หรือไม 

• การกําหนดสัดสวนเงินแตละวงเล็บอยางไร 

 

• ควรเกลี่ยเงินจากกองทุนใหญใหกับกองทุนเล็ก เพื่อใหกองทุนเล็ก

สามารถบริหารงานได 

• ควรจัดสรรเงินใหชัดเจนวาจะนําไปใชในวงเล็บใดเทาไหร เชน ควร

เนนหนักไปที่ (3) 50% และให (4)-(6) 50% 

• วัตถุประสงคการใชเงิน ควรใหอยูที่อํานาจในการบริหารของแตละพืน้ที ่

เพราะมีมุมมองในการพัฒนาไมเหมือนกัน โดยเนนผลประโยชนที่

ชาวบานจะไดรับจริง  

การกําหนดขอบเขต • พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

มาตรา97 สรุปวากองทุนใหผูที่ไดรับอนุญาต

จากกิจการประกอบไฟฟาใชเงินไดใชหรือไม 

• การกําหนดรัศมีตองขึ้นอยูกับผลกระทบ และคณะกรรมการแตละ

พื้นที่เห็นสมควร 

• ควรใชรูปแบบเดิม เพราะ สามารถยืดหยุนได   

• วัตถุประสงค (6) ควรจะรวมถึงทองถิ่นที่ ได รับผลกระทบจาก



โรงไฟฟาขนาดเล็กที่ไมไดจัดตั้งกองทุนดวย 

กระบวนการมีสวนรวม • คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะวางแนว

ทางการบริหารกองทุนเพื่อใหภาคประชาชนมี

สวนรวมยังไง  

• ควรมีการประชาสัมพันธวิธีการนําเสนอโครงการเพื่อนํามาพัฒนา

ชุมชนใหกับประชาชนทั่วไปไดรับทราบ  

• อยากใหประชาชนมีสวนรวมจริงๆในการแสดงความคิดเห็น 

โครงสรางการบริหารจัดการ

กองทุน 
• กองทุนจะตั้งอยูที่กรุงเทพฯ หรืออยูในพื้นที่  

• การบริหารกองทุนจะบริหารแบบรวมอํานาจไว

ที่สวนกลาง หรือกระจายอํานาจลงสูจังหวัด 

 

• ควรยึดรูปแบบเดิมที่มีอยูในพื้นที่ในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา 

เชน สํานักงานและบุคลากรเดิม เพื่อประสานงานกับชุมชน   

• ควรกระจายเงินลงในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน 

• ไมควรมี อปท. เขารวมเปนกรรมการ เพราะ อปท. มีงบประมาณอยู

แลว อาจทําใหมีอนุมัติงบกองทุนฯไปใชในโครงการของ อปท.  

• ควรใหมีกํานัน ผูใหญ และนายก อบต. ในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟา เปน

กรรมการบริหารกองทุนดวย 

การไดมาคณะกรรมการ  • ควรกําหนดสัดสวนกรรมการแตละภาคสวนใหชัดเจน 

• ควรกําหนดวิธีการสรรหาใหชัดเจน และใหชาวบานมีสวนรวม  

• ควรกําหนดจํานวนคณะกรรมการตามกําลังการผลิตของโรงไฟฟานั้น

นั้นๆ 

โครงการ • กองทุนพัฒนาไฟฟา ใครเปนผูเสนอโครงการ 

เสนอตอใคร ใครเปนผูอนุมัติ 

• ควรใหผูมีความรูความชํานาญเขาชวยเปนที่ปรึกษาในการพิจารณา

โครงการ 



• การเสนอโครงการ ควรกําหนดระยะเวลาใหชัดเจนวาเปดรับเมื่อไหร

และปดรับเมื่อไหร 

การติดตามประเมินผล   

 

 

 

อื่นๆ  • กังวลวาการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา จะชวยสนับสนุนผูผลิตไฟฟา

มากกวาประชาชนที่อยูในพื้นที่รอบโรงไฟฟา 

• กองทุนใดที่มีเงินนอยไมควรจัดตั้งเปนกองทุน 

• การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาควรตอยอดจากกองทุนรอบ

โรงไฟฟา  

• ประชาชนไมเขาใจคําวาเปลี่ยนผาน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปประเด็นคําถาม และขอเสนอแนะการรับฟงความคิดเห็น 

เรื่อง “แนวทางการดําเนนิงานของกองทุนพัฒนาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา” 

ภาคกลาง 

วันที่พธุที่ 20 พฤษภาคม 2552 

ณ โรงแรมปริ้นซ พาเลซ มหานาค กรงุเทพมหานคร  

 
ประเด็น คําถาม ขอเสนอ 

การจัดสรรเงิน • ยังมีงบประมาณโอนใหกองทุนรอบโรงไฟฟาอีกหรือไม 
• ชุมชนจะไดรับงบประมาณเทาเดิมหรือไม 
• ที่มาของเงินที่เก็บจากโรงไฟฟาจํานวนสตางคตอหนวย 

ควรแยกประเภทโรงไฟฟาวาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หรือไม 

• ไมควรมีเกลี่ยงบประมาณใหกองทุนเล็ก 
• ควรกําหนดสัดสวนการจัดสรรในแตละวัตถุประสงคให

ชัดเจน 
• ควรนําเงินที่เก็บจากโรงไฟฟาทั้งหมดไปใชใน (3) 
• กังวลวาจะมีการจัดสรรเงินลงในพื้นที่นอยลงกวาเดิม 
• ควรมีการเกลี่ยงบประมาณใหกับกองทุนเล็ก 

การกําหนดขอบเขต  • ควรกําหนดรัศมี 5 กม. เหมือนเดิม และสวนที่อยูนอกเหนือ

จากนั้นใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ 

กระบวนการมีสวนรวม  • การบริหารการจัดการตองใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม   

• ควรใหมีตัวแทนจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการยกราง



ประเด็น คําถาม  ขอเสนอ

• การเสนอโครงการ ควรทําประชาพิจารสอบถามความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่กอน  

โครงสรางการบริหารจัดการกองทุน • ถาเปนกองทุนพัฒนาไฟฟา การใชจายงบประมาณจะ

ยังเปนอํานาจของกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟา หรือ

จะมีคณะกรรมการจากสวนกลางลงมากํากับ 
• เมื่อมีการตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟาแลว คณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟาที่มีอยูเดิมนี้ยังคงมี

บทบาทตอไปหรือไม  
 

• รูปแบบองคกรควรประกอบดวย 
• สํานักบริหารกลาง 
• ระเบียบขอปฏิบัติของกองทุน 

• ควรมีสํานักงานและผูจัดการกองทุน สําหรับกองทุนที่มี

งบประมาณตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป 
• องคประกอบคณะกรรมการ ควรเปนเหมือนเดิม มาจากภาค

ประชาชนเปนหลักโดยมีสัดสวนที่มากกวา 2 ใน 3  
• ควรใหอํานาจอิสระในการบริหารจัดการ เพราะในแตละพืน้ที่

มีปญหาตางกัน 
• ควรกําหนดระเบียบใหใชเชนเดียวกันทั้งประเทศ 

การไดมาคณะกรรมการ • ถามีการเปลี่ยนผานกองทุนแลวจะตองมีการเลือก

กรรมการบริหารใหมหรือไม 
 

• การไดมาของกรรมการ ตองใหประชาชนมีสวนรวม 
• การสรรหากรรมการภาคประชาชน ควรเปนเชนเดิม แต

นายอําเภอควรลงมาดําเนินการในพื้นที่เอง ไมใชใหผูนํา

ชุมชนเปนคนดําเนินการ 



ประเด็น คําถาม ขอเสนอ 
โครงการ   

การติดตามประเมินผล   

อื่นๆ • ชวงเปลี่ยนผานกองทุนพัฒนาไฟฟา ตาม พรบ.ประกอบ

กิจการพลังงาน ป 50 ยังจะใชระเบียบเกาของกองทุน

รอบโรงไฟฟาไดหรือไม 
• กองทุนรอบโรงไฟฟาจะตองจายภาษีเงินไดหรือไม 
• ถาเปนกองทุนพัฒนาไฟฟาผูประกอบการตองจายเงิน

เพิ่มเขากองทุนหรือไม นอกเหนือจากจํานวนสตางคตอ
หนวยที่ผลิต เชน คาสายสง คาระบบจําหนายไฟฟา 

 

• ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน  
• พลังงานจังหวัดไมมีความรูและความเขาใจ 
• ไมเห็นดวยกับการยุบกองทุน เพราะกังวลวาชุมชนจะไมได

รับผลประโยชนเชนเดิม 
• ที่ผานระเบียบไมชัดเจน 
• กองทุนรอบโรงไฟฟายังคงมีอยูหรือไม ถาไมกองทุนไมมี จะ

มีการตอตานทั้งทางศาลและมวลชน 
• การเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ละเอียดออนควรทํายาง

ระมัดระวัง เพราะจะเกิดปญหาทั่วประเทศ 
• การจัดสัมมนาไมโปรงใส 

 
 


